

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

PR9 – เผลอไม่ได้เหมือนกัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... โดยเฉพาะหุ้นแก๊งกำโรนะครับ ที่วันดีคืนดี เหมือนจะแย่ง ร้ายๆ

แต่หันไปทำอะไรแค่มุ่งหน้าก็ มีการกระชากกลับขึ้นมาได้หน้าตาเฉย เอาง่ายๆ เร็วๆ นี้ อย่างหุ้น TEAM ในวันวานนั้นแหละ พอมีคนมาสนใจ มีนักวิเคราะห์ที่มาเชียร์ ก็ไม่รู้ไปโกรธชามาแต่ไหน หรือไม่พอใจเรื่องอันใดมาก่อน ก็เปิดตราดราคาอย่างหน้าตาเฉย... ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าเปิดสูงแล้วปิดตานั้น เหนือเมฆไม่ถือว่า เป็นเรื่องแปลกเลยนะ เพราะการแย่งไล่ซื้อ ราคาย่อมเปิดสูงได้ แล้วขึ้นไม่มาก จะมีการขายคืนตลาด ก็ปกติ แต่การเปิดต่ำๆ เกินความน่าจะเป็น แล้วกวัดไว้ทั้งวัน อันนี้ยิ่งรู้ได้เลยว่า น่าจะมีการควบคุมราคา ที่ไม่ใช่จากตลาดหรือคนทั่วไปแน่ๆ ละนะ น่าจะต้องมีมือใหญ่ เงินหนา หุ้นเยอะ กดราคาไว้ จนให้เราแทบจะทอนไม่ได้ ถึงขั้นต้องขายไป ขายคืน หรือ เอากำไรนิดหน่อย... แต่พอเผลอเข้าหน่อย แอบมาลากขึ้นตอนท้ายๆ ตลาดอันนี้แหละ มันชวนให้สงสัยเสียอย่างยิ่ง... เอาเถอะ ถ้าจะลองตามกันซักตั้ง รับรองเราจะไม่เผลอกันอีกต่อไป ส่วนหุ้น PR9 นั้น อันนี้ ก็เข้าข่าย เผลอไม่ได้เหมือนกัน อาจจะต่างกันตรงที่ว่า ไม่ได้กวัดไว้แค่วันเดียวจะ กวัดไว้หลายๆ วัน จนเรายังจะอึดอัด หรือ อาจจะเกิดอาการน่ากลัวว่าจะลง ก็ขายคืนเขาไป แล้วเป็นใจละครับ วันวานพอเราเผลอหน่อยเดียว หรือเผลอไปแค่วันเดียวเอง เอาขึ้นมาหน้าชื่อ... อันนี้ ก็อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าหากตลาด หรือ SET Index ที่เล่นบวก หรือ ขึ้นมาในวันวานนั้น อาจจะทำให้เราๆ ท่านๆ แอบหวังว่า น่าจะ ไปต่อได้อีกซักหน่อย หรือ หวังซัก 1560+/- ได้ไหม... อันนี้ ก็บอกนะ เผลอไม่ได้นะ จะกดลงแทนก็ได้

ดูตามเกม... อาจจะต้องเล่นเกมที่เรียกว่า ถ้าจะกด ก็ต้องซื้อกันหน่อย ถ้ากดลงมาไม่ลึก

จนกินไป เราก็จะเก็บไว้ในพอร์ตแก๊งกำโร... นั่นแปลว่า ถ้าลงต่ำมากๆ เราก็อย่าเผลอเก็บไว้เช่นเดียวกับกัน

แนวรับ : ... 16.8-16.3 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 16.0 จะอุ่นใจกว่า**

เป้าหมาย : ... 18.5-18.6 และ **อาจจะคาดหวังได้ถึง 20.0**

Price Chart...(PR9)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PR9... จากการขึ้นในวันวาน ถ้าจะดูที่รูปแบบการขึ้นมาในก่อนหน้าแล้วพักตัวไปแล้วนั้น เราก็จะมองว่าเป็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวก หรือ เป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อเนื่องนั่นเอง เห็นค่าสัญญาณของ MA ระยะสั้น ด้วยแล้วนั้น ก็ยิ่งน่าจะมีความเป็นไปได้สูง ซึ่งการขึ้นต่อเนื่อง ก็จะดำเนินต่อไปหรืออย่างน้อยๆ ก็น่าจะขึ้นได้เท่ากับระยะทางที่เคยขึ้นมาในระลอกล่าสุด... ก็ลองๆ ไปวัดระยะกันดูนะครับว่าจะเอาแบบสุดๆ หรือ เอาแบบปลอดภัยหน่อยๆ ก็ได้นะ หรือ จะเห็นเป็นการแบ่งขาย ก็ถือว่าไม่มีผิดนะครับ...ขอแต่ว่า ถ้าวันนี้จะไม่ขึ้น หรือจะอ่อนตัวใดๆ ก็อย่าต่ำกว่า 16.0 ลงมาก่อนเป็นพอ (จริงๆ สู้ได้ถึง 15.5 เลยนะ)